

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดระบบป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563



ดร.จรรักษ์ วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้น 5 วัน ในระหว่างวันที่ 21 -25 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 นี้ ด้วยความตั้งใจและความห่วงใยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัยมีสุขภาพอนามัยที่ดีและแข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการถวายความปลอดภัยแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยจึงได้มีประกาศและมาตรการหลากหลายรูปแบบ มาตรการสำคัญก็คือ บัณฑิตทุกคนจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม และได้รับการตรวจ ATK จำนวน 3 ครั้ง คือในวันซ้อมย่อย (5,6,12,13 มี.ค.65) วันซ้อมใหญ่ (17-19 มี.ค.65) และในวันพิธี (21-25 มี.ค.65) ซึ่งในวันพิธีนั้น มหาวิทยาลัยจะจัดทีมพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการตรวจ ATK ให้แก่บัณฑิตในแต่ละวัน ในเวลา 6.30 – 9.00 น. ที่บริเวณลานด้านหน้าอาคารกำพล อุดุลวิทย์ (วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์) ตรงทางเข้าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณาจารย์ บุคลากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ก็ต้องได้รับการตรวจ ATK ด้วยเช่นกัน



สำหรับผู้ปกครอง และ ผู้มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือโดยการ
แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม หรือ แสดงผลการตรวจ ATK หรือผลการตรวจ RT-
PCR ณ จุดคัดกรองตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จุดคัดกรองบุคคลเข้าพื้นที่ควบคุม ตั้งแต่วันที่ 21 – 25
มีนาคม 2565 เวลา 06.00- 12.00 น. มีจำนวน 5 จุด ดังนี้

1. จุดคัดกรอง ทางแยกศูนย์เรียนรวม 1
2. จุดคัดกรอง ทางแยกสัคม-อุตสาหกรรมเกษตร
3. จุดคัดกรอง ทางแยกถนนวิโรจิมพิทักษ์
4. จุดคัดกรอง ทางเดินมีหลังคาโรงอาหารกลาง
5. จุดคัดกรอง ทางแยกคณะศึกษาศาสตร์หน้าศูนย์เรียนรวม 4



นอกจากนี้ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 21-25 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยอนุญาติให้ผู้ที่มีบัตรเชิญและมีบัตรอนุญาติเข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเท่านั้น สามารถนำรถเข้า-ออกในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยได้ และไม่อนุญาติให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่บริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (พื้นที่โดยรอบอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ) โดยเด็ดขาด อีกทั้งขอความร่วมมือบัณฑิต ผู้ปกครอง และผู้มาร่วมแสดงความยินดีพกบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อพร้อมแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดโรค COVID -19 ขั้นสูงสุด แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดพื้นที่ให้ ผู้ปกครอง และผู้มาร่วมแสดงความยินดี รับชมการถ่ายทอดสดตลอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านระบบ Nontri live ตามจุดต่าง ๆ ได้แก่ โรงอาหารกลาง 1 โรงอาหารกลาง 2 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ (ชั้นล่าง) และ อาคารรับรอง ของคณะที่มีบัณฑิตเข้ารับปริญญาในวันนั้น ๆ โดยบัณฑิต ผู้ปกครอง และผู้มาร่วมแสดงความยินดี สามารถติดตามข่าวสารงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทางเว็บไซต์ www.ku.ac.th และ [Application Inside KU พี่เจอร์ รับปริญญา](#) รวมทั้ง ที่เพจ Kasetart University และเพจประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



“ โอกาสนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 21 -25 มีนาคม 2565 ความสำเร็จของท่าน สร้างความสุข ความภาคภูมิใจ ความปลาบปลื้มปิติให้กับผู้ปกครอง คณาจารย์ เพื่อน ๆ พี่น้อง ตลอดจนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เฝ้ารอคอยและต้องการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ หวังว่าบัณฑิตใหม่ทุกคน เมื่อเข้ารับพระราชทานพระราชทานปริญญาบัตรจะเกิดความภาคภูมิใจ และใช้ความภาคภูมิใจนั้นให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับประเทศชาติ ให้กับสังคม

และเป็นผู้ที่จะใฝ่รู้ตลอดชีวิตสร้างความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศไทยต่อไป และขอเชิญชวนบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ผู้ปกครอง และญาติมิตร มาร่วมบันทึกภาพความทรงจำกับสถานที่ต่าง ๆ ขอมก. ซึ่งทุกคณะ และ ส่วนกลางได้จัดซุ้มแสดงความยินดีไว้อย่างสวยงาม ” ดร.จวริก กล่าว

15 มีนาคม 2565